

TỈNH ỦY NINH BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 2082 - CV/TU

Ninh Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2019

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác
giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020

Kính gửi: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị -
xã hội cấp tỉnh.

Trong những năm qua, công tác giáo dục - đào tạo của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô trường, lớp ở các cấp học tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Công tác phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn, chất lượng giáo dục đại trà được củng cố vững chắc; điểm trung bình bài thi THPT quốc gia của thí sinh Ninh Bình luôn đứng top đầu toàn quốc. Tuy nhiên, việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, giáo dục thể chất, thẩm mỹ chưa được chú trọng đúng mức; số học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế còn ít, không có giải cao, đã lâu không có học sinh tham gia giải quốc tế, ít có học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học; cơ sở vật chất ở một số trường học còn thiếu, đang xuống cấp, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên bộ môn; một số cơ sở giáo dục còn để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý tài chính, dạy thêm, học thêm, chưa chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”; để giáo dục - đào tạo Ninh Bình giữ vững và có bước bứt phá về chất lượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, như sau:

1. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, cần quyết liệt, kiên trì thực hiện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông

nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp theo kế hoạch. Chú trọng nâng cao chất lượng Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy và chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi; đặt mục tiêu phấn đấu trong năm học 2019 -2020 và các năm học tiếp theo có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia và có học sinh thi quốc tế. Rà soát, sắp xếp, điều động, luân chuyển, tuyển dụng, bổ nhiệm giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đủ giáo viên cho từng cấp học, môn học, khách quan, công bằng, theo đúng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình. Đổi mới nội dung, hình thức, ưu tiên lựa chọn, phân công cán bộ có năng lực làm giảng viên, tổ chức tốt việc bồi dưỡng chính trị hệ và chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống để mỗi thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực sự là tấm gương tốt từ kiến thức chuyên môn đến lối sống hằng ngày. Thường xuyên hướng dẫn, bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục sử dụng mạng xã hội để lan tỏa những điều tốt đẹp; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, phản động, những biểu hiện, hành vi lệch chuẩn trong đạo đức, lối sống.

3. Rà soát, đánh giá thực trạng, ưu tiên nguồn tài chính cho giáo dục, bảo đảm đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, nhà ở công vụ cho giáo viên, thiết bị dạy học phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới, trong đó chú trọng các xã khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường sử dụng phương tiện, phương pháp dạy học hiện đại. Huy động mọi nguồn lực để làm nhà vệ sinh và sửa chữa nhà vệ sinh ở các trường học; không để tình trạng học sinh không dám đi vệ sinh vì nhà vệ sinh quá bẩn.

4. Thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Đội, Công đoàn trong các nhà trường. Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường bằng các hoạt động cụ thể, hình thức sinh động, phù hợp, hấp dẫn theo từng lứa tuổi. Phát động tổ chức học tập, rèn luyện các môn thể thao, võ thuật, nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống trong các nhà trường. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực, gắn

với giáo dục đạo đức truyền thống và lịch sử địa phương Ninh Bình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng, khẩu phần ăn trong các nhà trường.

5. Nghiên cứu, bố trí, quy định nơi dừng, đỗ xe đưa, đón học sinh đảm bảo khoa học, thuận lợi cho cha mẹ học sinh, không gây ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông; đảm bảo trật tự, an toàn trong tham gia giao thông tại khu vực cổng các trường học và cơ sở giáo dục. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh ở khu vực cổng các trường học không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

6. Công khai, minh bạch các khoản thu chi trong các nhà trường. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng thanh tra hoạt động thu, chi, dạy thêm, học thêm, liên kết dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra. Xử lý nghiêm người vi phạm cũng như người đứng đầu cơ sở giáo dục xảy ra vi phạm.

7. Tiếp tục đổi mới, tổ chức ngày khai giảng năm học mới và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, học sinh, giáo viên là trung tâm của buổi khai giảng; đảm bảo ngắn gọn, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh, giáo viên và toàn xã hội. Không để học sinh xếp hàng, vẫy cờ chào đại biểu. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành các cấp không phát biểu chỉ đạo khai giảng tại các trường tiểu học, trường mầm non; nếu phát biểu chỉ đạo khai giảng tại các trường THCS, THPT cần ngắn gọn, hướng tới mục tiêu truyền nhiệt huyết, đam mê, động cơ học tập, rèn luyện cho học sinh, giáo viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, cá nhân để tổ chức thực hiện. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW (để b/c),
- Như mục kính gửi,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CV/TU.TH.V

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Thị Thanh